



สัปดาห์เล่า

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2018



ครอบครัว

รากฐานของพระศาสนจักร



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งชุมชนคริสตชน



ครอบครัว

บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 ปีที่ 52 ฉบับที่ 2855

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.10:17-30)

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า "พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร" พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดี ไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ท่านรู้จักบทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าขโมยใจ จงนับถือบิดามารดา" ชายผู้นั้นทูลว่า "พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว" พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า "ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรา มาเถิด" เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย จึงจากไปด้วยความทุกข์

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจา

คุณณัฐวุฒิ - คุณอำพะวัน วัชรเสถียร และลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

สกอลัสติกา นางลักษณ วงศ์ทองบาง (ครบ 1 ปี)

พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า "ลูกเอ๋ย ยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า อูฐจะลอดรูเข็ม
ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พุดกันว่า "ดังนี้
ใครเล่าจะรอดพ้นได้" พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่า "สำหรับมนุษย์เป็นไปได้
แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง"

เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว" พระเยซูเจ้าตรัส
ว่า "เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่จะทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นา
เพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข้าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน
พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับกับการเบียดเบียน และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร"



หัวข้อ	พระอาณาจักรแห่งความสุขแท้
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าเป็นผู้ชี้แนะพระอาณาจักรของพระเจ้า
ท่าที	ความปรารถนาที่จะมีชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความมั่นใจ



บทอ่านที่หนึ่ง : - ปชญ 7:7-11

ปรีชาญาณเป็นของประทานจากพระเจ้า เมื่อมีปรีชาญาณแล้ว สิ่งที่ดีทั้งหลายก็จะตามมา
เราจึงภาวนาวิงวอนขอปรีชาญาณจากพระองค์

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 4:12-13

พระวาจาของพระเจ้าเน้นย้ำที่การตัดสินใจ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบชีวิตใด คริสตชนควรเป็นพยาน
ถึงคุณค่าแท้จริงที่นำไปสู่ความสุขแท้

พระวรสาร : - มก 10:17-30

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ให้สละทุกสิ่งที่มีและติดตามพระองค์ เราจะ
รอดพ้นได้โดยอาศัยพระพรและความช่วยเหลือจากพระองค์





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



ทำนยังขาดสิ่งหนึ่ง

เศรซฐีหนุ่มได้มาหาพระเยซูเจ้าเพื่อแสวงหาหนทางที่จะทำให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร เขาอ้างกับพระเยซูเจ้าว่าได้ถือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ปัญหาของเขาคือให้ความสำคัญกับสิ่งของมากกว่าตัวบุคคล ความร่ำรวยของเขาจึงเป็นเหมือนกับกำแพงที่ขวางกั้นตัวเขากับพระเจ้า นั่นคือทรัพย์สมบัติที่เขาไม่ได้ครอบครองจิตใจและตัวเขา

แม้ว่าเศรซฐีหนุ่มจะไม่เคยฆ่าคน ขโมยของใครหรือกระทำความผิดประเวณี แต่เขาได้ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าประการแรกด้วยการนับถือรูปเคารพและขาดความรักต่อเพื่อนพี่น้อง เขานมัสการความมั่งคั่งของเขามากกว่าพระเจ้า พระเยซูเจ้ารู้ว่าเศรซฐีหนุ่มตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติที่เขา มีพระองค์จึงท้าทายเขาว่า การถือปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นยังไม่พอ เพื่อจะเป็นคนดีบริบูรณ์เขาต้องแบ่งปันสิ่งที่เขา มีกับคนยากจน **“ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด”**

ชีวิตนิรันดรที่เศรซฐีแสวงหาคืออะไร อะไรคือคุณค่าสูงสุดของชีวิต ความมั่งคั่งสำหรับชาวอิสราเอลคือเครื่องหมายของพระพรของพระเจ้า คือเครื่องหมายของชีวิต แต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสสอนเป็นการบอกว่า การยึดติดกับทรัพย์สินเป็นหนทางที่นำไปสู่หายนะ และสำหรับผู้ที่ไม่ยึดติดต่างหาก ผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นชีวิตนิรันดร ประการที่สอง ปรัชญาว่านที่พระเยซูเจ้าสอนคือพระเจ้าต่างหากที่เพียงพอ การติดตามพระองค์ต่างหากคือชีวิตนิรันดร ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เสื่อมสลายได้

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องทำบางสิ่งที่สวยงามเพื่อพระเจ้า สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเราคือความรอดของวิญญาณ พระเจ้าจะต้องสำคัญเป็นลำดับแรกเสมอในชีวิตของเรา การที่จะมีส่วนในอาณาจักรสวรรค์มิใช่อยู่แค่ไม่กระทำความผิดหรือถือปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกประการเท่านั้น แต่ต้องทำสิ่งที่ดีงามกล้าแกล่งอนิจจังของโลกนี้กับสมบัติแท่นั่งเมืองสวรรค์

ประการที่สอง เราต้องให้ใจของเราแก่พระเจ้า ในการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าต้องมีจิตใจกว้าง พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราละทิ้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เรา มี แต่พระองค์เรียกร้องให้เราให้มันอย่างซาบซึ้งล้นเหลือ ทรัพย์สมบัติมิใช่สิ่งที่เราขายในตัวเอง แต่ความโลภของมนุษย์และความทะเยอทะยาน

ไม่รู้จักพอต่างหากที่นำมนุษย์ไปสู่หนทางแห่งบาป เราจึงต้องใช้สิ่งที่เรามี ความสามารถ และพระพรต่าง ๆ เพื่อนำเราไปสู่เป้าหมายคือชีวิตนิรันดร

ประการที่สาม เราต้องติดตามพระคริสตเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไข เศรษฐีหนุ่มกลับไปด้วยความเศร้า เพราะเขาอยากติดตามพระเยซูเจ้าตามเงื่อนไขของตนเอง เงื่อนไขที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเรา คือ การเลิกนึกถึงตนเอง แยกกางเขนของตนและติดตามพระองค์ ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดในการแสวงหา และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อเราจะได้มีชุมชนทรัพย์ในสวรรค์

เรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราว่า เราไม่อาจครอบครองสิ่งใดในชีวิตที่เป็นอุปสรรคขวางกั้น มิให้เรารู้สึกตัวเพื่อองค์พระเจ้า พระเจ้าจะต้องสำคัญเป็นลำดับแรกกว่าสิ่งใดในชีวิต

เราต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งที่มี ความสามารถ และพระพรต่าง ๆ ที่เราได้รับ ยังมีมาก เราก็ควรช่วยผู้อื่นให้มากขึ้น ถ้าเรายึดติดและคิดว่ามันเป็นของส่วนตัวของเราเท่านั้น จนกระทั่งมองไม่เห็นความต้องการและความเดือดร้อนของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง ทีละเล็กละน้อยเราจะกลายเป็นพวกวัตถุนิยมไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ให้เราขอขอบพระคุณจากพระเจ้า เพื่อว่าเราจะสามารถสลัดตนเองออกจากลัทธิวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพราะว่า **“มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต”** (มก 8:36)



1. ข้าพเจ้าจะใช้พระพรและความสามารถต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2. ข้าพเจ้าจะเลิกนึกถึงตนเอง แยกกางเขนของตน และติดตามพระองค์ไป
3. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความวางใจ



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุสสาหา	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อณพร	คามิลเลียน	คุณทรงพล – คุณอรพรรณ	คุณรุ่งชัย	คุณสมพร
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพิสิษฐ์ – คุณชาติสา	คุณพงษ์ทิพย์	คุณอภิวัฒน์
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	สัตบุรุษ	คุณพรเลิศ – คุณจันทร์ทิพย์	คุณจุฑาทิพย์	คุณภาวนา

สายประคำในเรือนจำ

ที่มา.. ฟาร์เวิร์คเมค

พระนางพรหมจารีเป็นผู้นำสายประคำเข้ามาในชีวิตของผม ก่อนที่ผมจะเป็นคริสตังเสียอีก ผมมีประสบการณ์การกลับใจขณะรับโทษอยู่ในเรือนจำ เรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากสตรีชาวสวิสทำงานหนึ่งที่ผมไม่รู้จัก ในจดหมายมีข้อความตอนหนึ่งว่า **“พระแม่มาเรียรักคุณ”** ผมเขียนจดหมายตอบเธอ และสอบถามเกี่ยวกับพระนางมาเรีย เพราะอยากรู้ว่าสายละเอียดยังมีอีกไหม

เพื่อนใหม่ชาวสวิสตอบจดหมายผมและบอกว่า ไม่มีผู้ใดใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามากไปกว่าพระมารดาของพระองค์ และการสวดถึงพระองค์ต่อพระเยซูเจ้าที่ได้ผลแน่นอนที่สุด คือ การขอผ่านทางพระมารดาของพระองค์ และเธอยังได้แนะนำผมให้สวดสายประคำทุกวันตลอดชีวิตด้วย

ไม่นานต่อมา ผมก็ได้รับสายประคำพลาสติกสายหนึ่ง แต่ไม่รู้วิธีการสวดเลย อย่างไรก็ตามฉันให้เอง ผมหมุนเคสเครื่องรับวิทยุเพื่อหาเพลงฟัง ผมสู่มหุมนไปจนถึงคลังของสถานี KBVM ซึ่งกำลังมีการสวดสายประคำตอนเย็นพอดี สองสามวันต่อมา พระสงฆ์เยสุอิตทำงานหนึ่งซึ่งเป็นจิตตารักษาลของเรือนจำท่านเข้ามาในห้องของผม ผมจึงขอรายละเอียดเกี่ยวกับการสวดสายประคำ และสัปดาห์ต่อมา ท่านก็กลับมาเยี่ยมผมพร้อมกับแผ่นพับที่สวดงามสอนวิธีสวดสายประคำ

ผมเริ่มสวดสายประคำทุกวันด้วยความศรัทธา บ่อยครั้งผมได้รับคำตอบในเรื่องที่ผมสงสัยเกี่ยวกับวิญญาณในขณะที่ผมกำลังสวดสายประคำอยู่ นอกจากนี้ระหว่างที่ผมคิดรำพึงเกี่ยวกับการสวดสายประคำนั้น ผมจะไม่ได้ยินเสียงดังใด ๆ ในเรือนจำ ขณะที่ผมวิงวอนขอพระแม่เป็นผู้ถวายคำภาวนาของผมนั้นแต่พระเยซูเจ้า ผมรู้สึกได้ว่าผมสามารถสวดขอพระแม่ เพื่อเพื่อน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัวที่กำลังป่วยอยู่หรือมีปัญหา และไม่นานต่อมา ผมก็ได้รับข่าวดีเรื่องการหายป่วยของพวกเธอหรือสิ่งที่คุณขอ นอกจากนี้ผมยังพบว่าในเวลาที่เราประสบความยากลำบากหรือตกอยู่ในอันตราย การสวดสายประคำสามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้ทุกชนิด

หลังจากได้รับพระพรจากสวรรค์จากการสวดสายประคำแล้ว ผมก็ได้เรียนรู้คำสอนคาทอลิกมากขึ้น และได้ศึกษาประวัตินักบุญหลายองค์ ผมพบว่านักบุญแทบทุกองค์ล้วนมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อแม่พระทั้งสิ้น และนับแต่นักบุญโดมินิกเป็นต้นมา นักบุญทุกองค์ต่างหึงการสวดสายประคำศักดิ์สิทธิ์ของพระนางพรหมจารีมาเรีย เป็นแสงสว่างในชีวิตวิญญาณให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์

ดูเหมือนพระพรสาขาอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมได้รับผ่านการเสนอวิงวอนของพระมารดาระหว่างการสวดสายประคำ คือ จิตวิญญาณของผมได้เกิดใหม่ ผมเป็นทุกข์เสียใจอย่างยิ่งต่ออาชญากรรมและความผิดพลาดทั้งหลายที่ผมเคยกระทำต่อผู้อื่น และเมื่อนักโทษของบาปที่หนักอึ้งดูเหมือนจะบดขยี้หัวใจของผมจนแทบจะทรมานไม่ได้แล้ว แม่พระมหาทุกข์ก็ทรงเตือนสติให้ผมทราบว่า องค์พระคริสตเจ้าได้ชำระบาปของผมจนหมดสิ้นแล้ว

โมเสลล้างบาปและศีลล้างบาป ผมสามารถก้าวไปข้างหน้าเฝ้าพระเมตตาของพระเจ้า และใช้ชีวิตที่เหลือได้อย่างสมเกียรติด้วยการรักพระเจ้าและพระแม่มาเรีย

การสวดสายประคำเป็นจุดศูนย์รวมชีวิตการสวดภาวนาส่วนตัวของผม เป็นเกาะเชื่อมดวงใจของผมกับพระมารดา ผู้ยอมให้เราผู้เป็นลูกเข้าใกล้พระบุตรผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ในพระชธรรมล้ำลึกแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ของพระนาง

ผมใช้สายประคำคล้องคอในวันรับศีลล้างบาป ซึ่งกระทำพิธีกันในห้องซักผ้าของเรือดำ ผมส่งสายประคำนั้นไปให้สตรีชาวสวิส ซึ่งเป็นผู้เปิดทางให้ผมรู้จักพระนางมาเรีย และรู้จักการสวดสายประคำ ทำให้ผมพบทางตัดตรงสู่พระเจ้า>>>>



สังฆมณฑลราชบุรี
 มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง
25 ปี แห่งสังฆภาพ
 คุณพ่อเตลเมนต์ ژیโรจน์ เสียงไพเราะ
 คุณพ่อโยเซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธ์
 คุณพ่ออันเดร ติริศักดิ์ ยอแซฟ
 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น.
 ณ วัดพระคริสตมหฤภัย วัดเปาว



ประกาศ

สรุปข่าว



ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2018 มีมิสซาที่ วัดน้อยอาคารเปาโล เวลา 09.00 น. หลังมิสซาขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ฉลองวัดนักบุญมาร์กาเร็ตา บางตาล


ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญมาร์กาเร็ตา บางตาล ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปิญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี




ประกาศ


สรุปข่าว




 **ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ**
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่ไปยังอนุสาวรีย์ นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

 **วันแพร่ธรรมสากล เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา**
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เป็น วันแพร่ธรรมสากล ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด และครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก

 **ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์**
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพุธที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังก้าแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั้นจะมีการเผาจดหมาย ที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสมย์

 **วิถีชุมชนวัด**
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม “ชุมชนพระคริสต์ เจริญชีวิตพระวาจา” ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

 **ฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า**
ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า อ.ดำเนินสะดวก ใน วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี

เสกสุสาน

เสกสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ปีนี้ตรงกับ **วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018**

มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสาน เวลา **09.30 น.**

ที่สุสานมีดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน ไว้จำหน่าย

ขอเชิญพี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน

เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของวัด



ปฏิทิน บูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์



วัน - เวลา	ตุลาคม 2018 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 14 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา บูชาสาราณวันคล้ายวันเกิด คุณเจตนิพัทธ์ เจสตาคม บูชาสาราณสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ เปาโล ปิ๋วหลุก - มาริอา เม่งเกี้ยว แซ่โจ้ว	ครอบครัว วัด คุณวไลพร - คุณจันทนา
จันทร์ที่ 15 19.00 น.	ระลึกถึง น.เพชรแห่งอาวีธา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร บูชาสาราณสำหรับกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยยันต์ มหัทธมพงศ์ (ครบ 14 ปี) อุทิศแด่ เปาลีนุส วีระชัย กิจสวัสดิ์	กลุ่มเซอร์ร่า พี่ - ภรรยา คุณลดาวัลย์
อังคารที่ 16 19.00 น.	น.เฮตวิก นักบวช - น.มาร์กาเร็ตา มารีย์ อาลาเก็อก พรหมจารี อุทิศแด่ อันนา อำพันธ์ เจริญสุข (ครบ 16 ปี) อุทิศแด่ อันนา เข้มมแข็ง - เปาโล มิ่งเอง - อันนา ดารา ตันตสูติ อุทิศแด่ มีคาเอล ธงชัย ชิดเครือ	หลาน ๆ คุณสิริพร คุณนวลวิ กุวีรัตน์
พุธที่ 17 19.00 น.	ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอก พระสังฆราชและมรณสักขี โมทนาคุณบุญราศีทั้ง 7 บูชาสาราณสำหรับครอบครัว คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ ทรัพย์เย็น อุทิศแด่ เปโตร ไพกิจ - อักเนส สงบ - มาริอา เอ็มพร วงศ์จีน อุทิศแด่ เบนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งัจจธรรม และญาติพี่น้อง	คุณชมนาท สายชายเพชร คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ คุณธิดา วงศ์จีน ลูก - หลาน
พฤหัสบดีที่ 18 19.00 น.	ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร บูชาสาราณสำหรับครอบครัว คุณจิตชไม แสงเทียน อุทิศแด่ คุณแม่มาลี ภาคทรวง อุทิศแด่ วิทยญาณในไฟชำระและวิทยญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณนงลักษณ์ ช.ส. คุณกสิณ - คุณวีราพร
ศุกร์ที่ 19 19.00 น.	น.ยอห์น แห่งเบรเบฟ - น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ เลารนเต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามรี ระดมกิจ	ภรรยา - ลูก - หลาน ครอบครัววัดติวัตตนาถ คุณนที ระดมกิจ
เสาร์ที่ 20 19.00 น.	น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ อุทิศแด่ ยอห์น บัปติสตา กิมซัง เชียงแจ้ว อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิสัย อุทิศแด่ สกอลัสติกา นางลักษณ์ วงศ์ทองบาง (ครบ 1 ปี)	ครอบครัววัดรุ่งเรือง ลูก - หลาน คุณณัฐวดี - คุณอำพาวัน